

# Vắc-xin Novavax Ngừa COVID-19

## Năm 2023-2024: Những Điều Quý Vị Nên Biết

Vaccinate  
WA  
CovidVaccineWA.org

### Vắc-xin Novavax là gì?

Vắc-xin ngừa COVID-19 mới nhất được Food and Drug Administration (FDA, Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ) phê duyệt là vắc-xin Novavax, khác với các loại vắc-xin ngừa COVID-19 hiện có ở Hoa Kỳ. Novavax là một loại vắc-xin tiểu đơn vị protein sử dụng công nghệ tương tự, có từ lâu trong các loại vắc-xin được dùng rộng rãi khác như HPV, viêm gan B và cúm. Đối với những người trước đây **chưa** được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, Novavax bao gồm 2 liều tiêm cách nhau 3 tuần, dành cho những người từ 12 tuổi trở lên.

### Novavax là một loại vắc-xin tiểu đơn vị protein truyền thống.

Trong khi mỗi loại vắc-xin được cho phép sử dụng đều hoạt động để giúp hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta nhận ra và tấn công vi-rút COVID-19 thì Novavax sử dụng công nghệ vắc-xin cũ hơn, quen thuộc hơn.

- Vắc-xin tiểu đơn vị protein ngừa COVID-19 chứa các mảnh (protein) của vi-rút gây ra COVID-19.
- Chúng cũng chứa một chất phụ gia cùng với chất béo và đường nhằm giúp hệ thống miễn dịch phản ứng với vi-rút và bảo vệ quý vị trong tương lai.
- Chúng không chứa mRNA.



### Tác dụng phụ của Novavax được chứng minh là rất nhỏ.

Tác dụng phụ tạm thời của Novavax không giống các tác dụng phụ điển hình đã thấy ở những loại vắc-xin COVID-19 khác. Đau/nhức, đỏ và sưng ở vùng tiêm, cũng như mệt mỏi, đau cơ, nhức đầu, đau khớp, buồn nôn/nôn và sốt. Vắc-xin tiểu đơn vị protein ngừa COVID-19 không là nguyên nhân gây mắc COVID-19 hoặc các bệnh khác.

### Thông tin mà chúng ta biết?

Công thức mới nhất năm 2023-2024 của vắc-xin Novavax, **Tá chất**, nhắm đến các biến thể hiện có để cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn trước những hậu quả nghiêm trọng của COVID-19. Chúng tôi cũng tìm hiểu được rằng Novavax:

- Công thức vắc-xin ngừa COVID-19 ban đầu đã được sử dụng hiệu quả ở nhiều quốc gia khác, trong đó có Canada, kể từ năm 2021.
- Không chứa các thành phần được sử dụng trong các loại vắc-xin gây dị ứng khác.
- Các vắc-xin tiểu đơn vị như Novavax không sử dụng bất kỳ loại vi-rút sống nào và không thể thay đổi hoặc ảnh hưởng đến gen của chúng ta.



Những cá nhân từ 12 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch ở mức trung bình hoặc nặng hoặc chưa được tiêm vắc-xin có thể cân nhắc vắc-xin Novavax ngừa COVID-19. Những cá nhân trước đây đã được tiêm bất kỳ loại vắc-xin ngừa COVID-19 nào có thể nhận 1 liều Novavax (Công Thức Tá Chất năm 2023-2024) ít nhất 2 tháng sau liều cuối cùng của họ. Có thể có liều bổ sung cho những người bị suy giảm miễn dịch.

### Vắc-xin vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Không có loại vắc-xin ngừa COVID-19 mới nào trong năm 2023-2024 được ưu tiên hơn loại vắc-xin khác. Bất kể nhãn hiệu vắc-xin, tiêm chủng luôn là biện pháp bảo vệ quý vị tốt nhất khỏi COVID-19 và các ảnh hưởng của nó. Hãy trao đổi với nhà cung cấp về lựa chọn tốt nhất cho quý vị.

